

กองคลัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เลขรับ 6593
วันที่ 24/8/2565
เวลา 11.02 น.



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เลขรับ 2907
วันที่ 23/08/2565
เวลา 22.27 น.

ที่ สข ๐๐๐๓/ว ๖๕๒

ถึง หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสงขลาทุกส่วนราชการ

จังหวัดสงขลา ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๙๗๑ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การใช้สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ของสถานพยาบาลของทางราชการที่ไม่ใช่ส่วนราชการ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดหนังสือดังกล่าวได้ที่ <https://www.cgd.go.th/snk> หัวข้อ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียนจากคลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป



เรียน อธิการบดี

กรมบัญชีกลาง แจ้งเรื่อง การใช้สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ของสถานพยาบาลของทางราชการที่ไม่ใช่ส่วนราชการ เพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

พัชรดา

26 ส.ค. 65

26/08/2022

เรียน อธิการบดี

เพื่อโปรดทราบ มอบกองคลังแจ้งเรียนผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

กค แทน ผอ กค  
29 ส.ค 65

- กค  
- คนพ อภิวัฒน์ ทรงสุข  
มอ.สงขลา

สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา

กลุ่มงานวิชาการ

โทร ๐-๗๕๓๑-๑๓๖๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [snk@cgd.go.th](mailto:snk@cgd.go.th)



๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การใช้สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ของสถานพยาบาลของทางราชการ  
ที่ไม่ใช่ส่วนราชการ

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด เลขาธิการ อธิบดีรบดี ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้บัญชาการ  
ตำรวจแห่งชาติ ผู้อำนวยการสถานพยาบาลของทางราชการ

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ค่านที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๕๑ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งเวียนแนวทางการใช้สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงิน  
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลศิริราช)  
เป็นหลักฐานการรับเงินในการขอเบิกค่ารักษาพยาบาลของทางราชการตามขั้มาตรา ๑๔ แห่งพระราชกฤษฎีกา  
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้มีสิทธิและส่วนราชการ  
ทราบและถือปฏิบัติ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ปัจจุบันมีสถานพยาบาลของทางราชการ  
ที่ไม่ใช่ส่วนราชการได้พัฒนาระบบการเงินและออกใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)  
และมีแนวโน้มที่สถานพยาบาลของทางราชการที่ไม่ใช่ส่วนราชการจะใช้สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงิน  
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้ผู้มีสิทธิ ส่วนราชการ และสถานพยาบาลของทางราชการ  
เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔  
แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบข้อ ๑๖  
ของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓  
อธิบดีกรมบัญชีกลางโดยได้รับมอบอำนาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงเห็นสมควรยกเลิกหนังสือที่อ้างถึง  
และกำหนดให้ผู้มีสิทธิ ส่วนราชการ และสถานพยาบาลของทางราชการที่ไม่ใช่ส่วนราชการที่ประสงค์จะใช้  
สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. ผู้มีสิทธิ

การยื่นขอใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลโดยใช้สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงิน  
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ

๒. ส่วนราชการ

๒.๑ ให้ตรวจสอบสถานะสิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)  
ผ่านเว็บไซต์ของสถานพยาบาลของทางราชการที่ไม่ใช่ส่วนราชการ หรือช่องทางอื่นที่กำหนด เพื่อยืนยัน  
ความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว

๒.๒ ให้ส่วนราชการจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงิน  
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อให้เกิดความรัดกุมในการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล

๓. สถานพยาบาลของทางราชการที่ประสงค์จะใช้สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงิน  
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)

๓.๑ สถานพยาบาลของทางราชการที่ไม่ใช่ส่วนราชการ

๓.๑.๑ ให้พิมพ์สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ได้เพียง ๑ ครั้ง เช่นเดียวกับการออกใบเสร็จรับเงินปกติ

๓.๑.๒ ให้จัดทำตามข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบเสร็จรับเงินภาครัฐ ขมธอ. ๒๒-๒๕๖๓ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

๓.๑.๓ ต้องจัดให้มีเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่นใดที่ระบุรายละเอียดในการเข้ารับ การรักษาพยาบาลของผู้ป่วย เพื่อให้ส่วนราชการใช้ตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องของสิ่งพิมพ์ออก ของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)

๓.๑.๔ ต้องแจ้งให้กรมบัญชีกลางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย ๑ เดือน ก่อนใช้ สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)

๓.๒ สถานพยาบาลของทางราชการที่เป็นส่วนราชการ

เมื่อกระทรวงการคลังได้พิจารณาอนุมัติให้ส่วนราชการสามารถใช้สิ่งพิมพ์ออก ของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ถือเป็นใบเสร็จรับเงินตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้สถานพยาบาลของทางราชการดังกล่าวถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัตินี้ได้โดยอนุโลม

ทั้งนี้ สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ของสถานพยาบาล ของทางราชการที่ไม่ใช่ส่วนราชการที่ได้ใช้ก่อนหน้านี้ ให้มีผลใช้บังคับตามหนังสือฉบับนี้โดยอนุโลม

อนึ่ง เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้ขยายสถานพยาบาลของทางราชการให้เข้าร่วมโครงการ เบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อเป็นการช่วยผู้มีสิทธิและบุคคล ในครอบครัวไม่ต้องชำระเงินค่ารักษายาบาลไปก่อน และช่วยลดภาระงานของกองคลังของส่วนราชการ ที่จะต้องตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน และเบิกจ่ายค่ารักษายาบาล จึงขอให้ส่วนราชการกำชับผู้มีสิทธิให้แจ้ง บ้านที่กข้อมูลของตนเองและบุคคลในครอบครัวในระบบทะเบียนประวัติให้สมบูรณ์เพื่อให้สามารถใช้สิทธิ เบิกจ่ายตรงค่ารักษายาบาลได้ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวนำบัตรประจำตัว ประชาชนประกอบการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงทุกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้ผู้มีสิทธิและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

*กฤษณา คุ้มคำทิพย์*

(นางสาวกฤษณา ดันดีเตมวิท)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กองสวัสดิการรักษายาบาล

กลุ่มงานกฎหมายด้านสวัสดิการรักษายาบาล

โทร ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๓๕๕ ๔๔๔๑ ๖๘๕๒ ๖๘๕๔

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๕๗